



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (tháng 7/1949)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV được tổ chức vào tháng 7/1949. Tham dự Đại hội có trên 200 đại biểu. Đại hội họp trong 5 ngày tại đình làng Tuấn Nghĩa, xã Quang Khải, huyện Thái Ninh (nay là xã Tân Học, huyện Thái Thụy).

Đại hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, tập trung cho công tác chuẩn bị kháng chiến, chiến đấu trực tiếp với thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng: đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị cho kháng chiến; tiếp tục rào làng thành khu chiến đấu liên hoàn để có thể hỗ trợ cho nhau khi chiến sự xảy ra, thực hiện cho được phương châm "mỗi làng là một pháo đài", tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội địa phương, dân quân du kích, thường xuyên tổ chức tập trận giả, báo động phòng không để kiểm tra các phương án tác chiến và cách sử dụng lực lượng của chỉ huy quân sự các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, đưa đảng viên có năng lực chỉ huy và tổ chức vào bộ đội và dân quân du kích; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải trực tiếp lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 20 đồng chí, trong đó có 19 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Văn Ngo, Khu ủy viên được bầu làm Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh.

Tháng 2/1950, thực dân Pháp đánh chiếm Thái Bình, địa bàn hoạt động của ta bị chia cắt, mọi liên lạc bị gián đoạn. Đầu năm 1951, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh vào ngày 11/4/1951 tại thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà). Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Bình (tức Lê Tự) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và Chính trị viên Tỉnh đội. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tháng 4/1951 đánh dấu bước trưởng thành về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thái Bình. Hội nghị đã tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, đề ra được những chủ trương, biện pháp đúng đắn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội nghị cán bộ Khu ủy, đưa phong trào kháng chiến ở Thái Bình tiến lên vững chắc.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương (tháng 11/1958), Hội nghị Đảng bộ được triệu tập từ ngày 13 đến ngày 19/12/1959 tại Hội trường Nhà máy Xay, thị xã Thái Bình. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 36 đồng chí, trong đó có 29 ủy viên chính thức, 7 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

Bước vào nhiệm kỳ mới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Đô đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn các chức danh theo quy định; ban hành quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa; chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ông Hà Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một trong những mục tiêu trọng tâm của xã trong 5 năm tới là phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó, ngay sau Đại hội, xã tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt như: xây dựng hoàn thiện đường giao thông thôn Chi Linh; tu bổ hoàn thiện nhà văn hóa thôn Mậu Lâm, thôn Chi Linh và đường giao thông nội đồng; hoàn thiện đơn nguyên 2 và một số hạng mục công trình phụ trợ trường THCS...

HƯNG HÀ Đưa nghị quyết vào cuộc sống

nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Ngay sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết; nhanh chóng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo; bố trí cán bộ, công chức phù hợp quy hoạch, bảo đảm chính quyền và đoàn thể hoạt động ổn định, thông suốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội của các xã, thị trấn, trên cơ sở đó có những bổ khuyết kịp thời. Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc nghe tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công

tác cán bộ của một số xã khó khăn để có biện pháp tháo gỡ. Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế; phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản

hiệu quả. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện chỉ đạo các xã rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới thời gian qua, từ đó xác định rõ lộ trình, kế hoạch để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Thường vụ Huyện ủy đang bàn về cơ chế hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07, số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế; phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản



Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây giống của anh Đặng Văn Đức ở xã Chí Hòa (Hưng Hà) cho doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm.

ĐÀO QUYN

HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thi đua sản xuất, kinh doanh, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thôn, tổ dân phố văn minh, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.



Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy).

Năm 2020, huyện Thái Thụy có nhiều xã phải sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Để góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ này, Hội CCB huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương sáp nhập đến cán bộ, hội viên. Ông Nguyễn Sỹ Tạo, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, hội viên ở các xã thuộc diện sáp nhập. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, nhiệt tình với hoạt động hội, có uy tín với cấp ủy,

chính quyền địa phương và nhân dân để bố trí tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ chốt các tổ chức hội sau sáp nhập. Do làm tốt công tác chuẩn bị, các bước triển khai chặt chẽ, dân chủ, bố trí cán bộ hợp lý nên sau sáp nhập các cơ sở hội vẫn duy trì hoạt động hiệu quả. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ quan trọng luôn được Hội CCB huyện Vũ Thư quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội từ huyện tới cơ sở tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp mình với gần 1.000 ý kiến tâm huyết. Đại hội chi bộ

các thôn, tổ dân phố vừa qua, toàn hội có 650 hội viên được bầu vào chi ủy, trong đó 151 người là bí thư chi bộ, 117 người là phó bí thư chi bộ, 2.228 CCB được bầu làm đại biểu đi dự đại hội đảng các cấp. Kết quả đó cho thấy vai trò của hội CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Ông Lê Văn Diễm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chi

thị, nghị quyết của Đảng, giúp cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, vững vàng quan điểm, lập trường, không dao động trước khó khăn, thử thách, giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, toàn hội tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội còn làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, dự luận xã hội, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần giải quyết những bức xúc phát sinh từ cơ sở. Đến nay, các cấp hội đã thành lập được 65 tổ tự quản an ninh trật tự thu hút 337 hội viên tham gia, duy trì 47 tổ tự quản an toàn giao thông với 217 thành viên, 22 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, đồng viên 34 đối tượng nghiện ma túy đi điều trị thay thế bằng Methadone. Các câu lạc bộ, mô hình tự quản do hội CCB thành lập đã góp phần bảo đảm bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng.

TIẾN ĐẠT

Trong ngành Y, gây mê hồi sức là công việc thầm lặng, "đi trước về sau" nhưng hết sức quan trọng. Để góp phần mang lại thành công cho một ca phẫu thuật, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, bác sĩ phải phối hợp thuốc gây mê với hàng loạt loại hóa chất khác tùy từng trường hợp sao cho đúng liều lượng. Chưa kể, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ, điều dưỡng gây mê phải "trực chiến" theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân như: nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu... Sau phẫu thuật, bác sĩ gây mê giúp bệnh nhân hồi tỉnh, vượt qua các biến chứng, tai nạn và phiến nạn của gây mê như đau đầu, run...

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền chia sẻ: Việc gây mê hồi sức tưởng đơn giản nhưng lại rất phức tạp, nhất là gây mê hồi sức cho bệnh nhi. Bệnh nhi càng nhỏ tuổi, bệnh nhi truy mạch, sốc, hôn mê... thì càng phức tạp hơn. Do đó, công việc của bác sĩ gây mê rất áp lực, căng thẳng cả trước, trong và sau phẫu thuật. Trong quá trình công tác, tôi đã thực hiện gây mê cho rất nhiều bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân chỉ mới vài ngày tuổi còn non, yếu, các bộ phận trong cơ thể chưa hoàn thiện nhưng phải phẫu thuật lồng ngực, áp xe phổi hay bệnh nhân truy mạch, sốc, hôn mê, xuất huyết não phải phẫu thuật ngay; bệnh nhi có bệnh lý nền hen suyễn, tim mạch... có nguy cơ tai biến, tử vong hoặc sốc phản vệ. Với tôi, việc điều trị cho bệnh nhi cũng như điều trị cho con mình, vì thế phải luôn làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương cao nhất.

Công tác tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, trải qua nhiều vị trí, ở cương vị nào bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là người ham học hỏi, anh liên tục cập nhật kiến thức mới bởi: "Y học thay đổi

Bác sĩ trẻ "đi trước về sau"

Tận tâm, trách nhiệm với người bệnh là nhận xét của đồng nghiệp mỗi khi nhắc tới bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng trong công việc, bác sĩ Quyền là điển hình tiên tiến của ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020.

theo từng ngày, nếu không học sẽ tụt lùi, lạc hậu, khó bắt nhịp được những kỹ thuật tiên tiến mới". Vì thế, ngoài các khóa đào tạo được Bệnh viện tạo điều kiện tham gia, bác sĩ Quyền còn tham gia các hội nhóm liên quan đến y khoa để tự học hỏi, trao đổi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ kiến thức thu nhận được, anh đã áp dụng vào thực tiễn công tác. Kỹ thuật sử dụng mask thanh quản trong gây mê áp dụng phẫu thuật mổ nội soi là một ví dụ. Nhờ áp dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Nhi Thái Bình đã hạn chế tình trạng sang thương ở vùng hầu họng giúp bệnh nhân không bị ho, đau cổ sau phẫu thuật. Với tinh thần ham học hỏi, đến nay Khoa Gây mê hồi sức đã làm chủ

được nhiều kỹ thuật, thực hiện gây mê phục vụ phẫu thuật cho bệnh nhi sơ sinh, bệnh nhân nhi truy mạch ngay tại tỉnh. Trung bình mỗi năm Bệnh viện thực hiện phẫu thuật khoảng 2.000 ca đồng nghĩa với bác sĩ gây mê cũng phải thực hiện bằng ấy ca gây mê. Song đến nay chưa có trường hợp xảy ra tai biến, ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Được đánh giá giỏi về chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với đồng nghiệp. 3 bác sĩ gây mê, 9 điều dưỡng trong Khoa đều được anh hướng dẫn tận tình mỗi khi có ca bệnh khó cần gây mê phẫu thuật. Điều dưỡng Phạm Thị Dung chia sẻ: Không

chỉ gần gũi, quan tâm tới đồng nghiệp, bác sĩ Quyền còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau quá trình gây mê. Những việc mọi người chưa hiểu, bác sĩ Quyền tận tình hướng dẫn. Dù công việc hàng ngày khá bận rộn nhưng bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền vẫn dành thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện khi Bệnh viện tổ chức khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho trẻ em, khám sức khỏe tại cộng đồng... Ước mong của anh là Khoa sẽ thành lập được các đơn vị chống đau sau mổ, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, trở về với cuộc sống mà không có biến chứng mà không ra.

NHƯ HOÀNG



Bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (ở giữa) thực hiện công việc gây mê hồi sức.